

รายงานการประชุม

คณะกรรมการกองทุนและการบริหารกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น ๒ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ผู้มาประชุม

๑. รองศาสตราจารย์พิมพ์ภา	โพธิลังกา	ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการ
๒. ศาสตราจารย์สุเทพ	สวนใต้	กรรมการ
๓. ศาสตราจารย์เกียรติคุณอนุรักษ์	ปัญญาวัฒน์	กรรมการ
๔. ศาสตราจารย์เกียรติคุณมนัส	สุวรรณ	กรรมการ
๕. รองศาสตราจารย์อภิรักษ์	ชัยเสนา	กรรมการ
๖. รองศาสตราจารย์ฉติมา	คุณยศยิ่ง	กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)

๑. รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์	สมุทธรักษ์	ประธานกรรมการ
๒. รองศาสตราจารย์อภิรักษ์	เพ็ชรมงคล	กรรมการ

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรวิศ	มูลอินดีะ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์	คชภักดี	
๓. นางสาวฉันทาพัฒน์	สมปาน	
๔. นางอภัสนันท์	วัฒนศิริศักดิ์	
๕. นางกัลยา	เชื่อนแก้ว	

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

เนื่องจากการประชุมครั้งนี้ รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธรักษ์ ประธานกรรมการกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ติดภารกิจและได้มอบหมายให้รองศาสตราจารย์พิมพ์ภา โพธิลังกา ทำหน้าที่ประธาน กรรมการกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จึงได้กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ การประชุมดังนี้

วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการจัดตั้งกองทุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๕

รองศาสตราจารย์พิมพ์กา โปธิลังกา ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แจ้งต่อที่ประชุมว่า รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทรรักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประธานกรรมการกองทุนและการบริหารกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ติดภารกิจตรงกับการจัดประชุมในครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ดังนั้น จึงได้มอบหมายให้รองศาสตราจารย์พิมพ์กา โปธิลังกา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการต่างประเทศ (กรรมการกองทุนและการบริหารกองทุนวิจัย) ทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการกองทุนและการบริหารกองทุนวิจัยในครั้งนี้อย่างเต็มที่ โดยได้แจ้งว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้แก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับปัจจุบัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และ ๑๘ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ประกอบมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ จึงออกข้อบังคับไว้รายละเอียดเอกสารประกอบวาระการประชุม ๑.๑

ข้อคิดเห็นที่ประชุม คณะกรรมการเสนอให้ทุกกองทุนในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปลี่ยนข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับปัจจุบัน โดยให้มีเจ้าหน้าที่บัญชีทำหน้าที่ตรวจสอบการเงินและรายงานต่อมหาวิทยาลัยภายใน ๖๐ วัน

มติคณะกรรมการ รับทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนและการบริหารกองทุนวิจัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

รองศาสตราจารย์ธิดิมา คุณยศยิ่ง กรรมการและเลขานุการ แจ้งว่าตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการกองทุนและการบริหารกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ในวันพุธที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น ๒ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดแนบท้ายมติคณะกรรมการฯ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ โดยไม่มีข้อแก้ไข

มติคณะกรรมการ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ โดยไม่มีข้อแก้ไข

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

ไม่มี

**ระเบียบวาระที่ ๔.๑ รายงานทางการเงินกองทุนและการบริหารกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๖๕**

รองศาสตราจารย์ธิตติมา คุณยศยิ่ง กรรมการและเลขานุการ ขออนุญาตประธานกรรมการ
ให้หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รายงานทางการเงินกองทุนและการบริหารกองทุนวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน
พ.ศ.๒๕๖๕ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยกองทุนและการบริหารกองทุนวิจัย พ.ศ.๒๕๖๕ ลงวันที่
๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๑๓ (๕) ให้สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดทำรายงานทางการเงินของกองทุนที่ผ่านการรับรอง
ของผู้ตรวจสอบบัญชีแล้วต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และสภามหาวิทยาลัย ภายใน ๖๐ วัน หลังจากวัน
สิ้นปีงบประมาณ บัดนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานทางการเงินของกองทุน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๕ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดเอกสารแนบท้าย
วาระการประชุม ๔.๑

มติคณะกรรมการฯ รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๔.๒ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม ตามแผนปฏิบัติการ
(งบกองทุนและการบริหารกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕**

รองศาสตราจารย์ธิตติมา คุณยศยิ่ง กรรมการและเลขานุการ ขออนุญาตประธานกรรมการ
ให้หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม ตามแผนปฏิบัติ
ราชการ (งบกองทุนและการบริหารกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สำหรับ
รอบระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ รายละเอียดเอกสารแนบท้ายวาระการประชุม ๔.๒

มติคณะกรรมการฯ รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๔.๓ รายงานผลการดำเนินงานกองทุนและการบริหารกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕**

รองศาสตราจารย์ธิตติมา คุณยศยิ่ง กรรมการและเลขานุการ รายงานผลการดำเนินงานกองทุน
และการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๖๕ รายละเอียดเอกสารแนบท้ายวาระการประชุม ๔.๓

มติคณะกรรมการฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องพิจารณา

๕.๑ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม และการขออนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรม พัฒนางานวิจัยและส่งเสริมสนับสนุนระบบการจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ลำปาง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ภายใต้งบกองทุนและการบริหารกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

รองศาสตราจารย์ธิตติมา คุณยศยิ่ง กรรมการและเลขานุการ แจ้งว่า สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการกองทุนและการบริหารกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันให้ข้อเสนอแนะการกรอบสำหรับดำเนินโครงการ/กิจกรรม โดยมีการแบ่งโครงการ/กิจกรรมเป็นระดับ คือ ระดับต้นน้ำ ระดับกลางน้ำ และระดับปลายน้ำ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนากิจกรรม และพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ จากการได้รับการอนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมพัฒนางานวิจัยและส่งเสริมสนับสนุนระบบการจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ลำปาง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ภายใต้งบกองทุนและการบริหารกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางแล้วนั้น มติคณะกรรมการได้ให้ข้อคิดเห็นและเห็นชอบการดำเนินโครงการฯ ทั้งนี้ให้นำวาระนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. ให้เสนอขอทุนสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกโดยเน้นเป็นโครงการการวิจัยเชิงพื้นที่

๒. เสนอให้พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย เช่น โครงการ Talent Mobility นักวิจัยต้องหาโจทย์วิจัย และวิเคราะห์โจทย์วิจัย โดยสนับสนุนให้นักวิจัยมีการติดต่อกับพื้นที่ให้มาก ทั้งนี้มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์และด้านสังคม ให้เกิดองค์ความรู้ เพื่อขยายไปสู่เชิงพาณิชย์ให้ได้

๓. การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) และ กรอบวงเงินสำหรับทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน Fundamental Fund; FF ต้องทำงานวิจัยตามกรอบของมหาวิทยาลัย โดยขอให้เน้นการสร้างความรู้จากองค์ความรู้ที่เกิดจริงเพื่อที่จะขยายต่อไประดับประเทศหรือใหญ่ขึ้น

ฝ่ายเลขานุการได้นำวาระดังกล่าวนี้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ มติคณะกรรมการ เห็นชอบและไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนั้น สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขออนุมัติงบประมาณ จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท (หกแสนบาทถ้วน) เพื่อดำเนินโครงการ/กิจกรรม ในการพัฒนางานวิจัยและส่งเสริมสนับสนุนระบบการจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ภายใต้งบกองทุนและการบริหารกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รายละเอียดดังนี้

รายชื่อโครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัย และการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม ต้นน้ำ เป็นการดำเนินโครงการพัฒนานักวิจัยเพื่อให้สามารถเขียนข้อเสนอโครงการให้มีคุณภาพ จำนวน ๕ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้		
๑	เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุนและได้ผลงานวิชาการสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่	๑๕,๐๐๐.๐๐
๒	การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับประมาณจากแหล่งทุนภายนอก	๑๕,๐๐๐.๐๐
๓	การพัฒนาข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Paper) เพื่อการขอรับงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๑๐๕,๐๐๐.๐๐

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ
๔	การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อการขอรับเงินอุดหนุนการวิจัยจากงบกองทุนวิจัยของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๕๕,๐๐๐.๐๐
๕	การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน Talent Mobility	๓๐,๐๐๐.๐๐
โครงการ/กิจกรรม กลางน้ำ เป็นการดำเนินโครงการติดตามการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยในมิติต่าง ๆ เพื่อให้สามารถดำเนินการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน ๓ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้		
๑	การพัฒนาสมรรถนะด้านการประเมินมูลค่าผลตอบแทนทางสังคมของพี่เลี้ยงนักวิจัย	๓๕,๐๐๐.๐๐
๒	โครงการรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย	๖๐,๐๐๐.๐๐
๓	การขับเคลื่อนระบบการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์	๒๕,๐๐๐.๐๐
โครงการ/กิจกรรม ปลายน้ำ เป็นการดำเนินโครงการส่งเสริม สนับสนุนให้นักวิจัยนำผลงานวิจัยไปตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงการร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในเวทีระดับชาติและนานาชาติ จำนวน ๓ โครงการ		
๑	การพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการจากงานวิจัยเชิงพื้นที่ หรือรับใช้สังคม	๕๐,๐๐๐.๐๐
๒	การพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ	๖๐,๐๐๐.๐๐
๓	การเผยแพร่ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๖	๑๕๐,๐๐๐.๐๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๖๐๐,๐๐๐.๐๐

ข้อคิดเห็นที่ประชุม คณะกรรมการเสนอให้เชื่อมยุทธศาสตร์ กิจกรรมกลางน้ำ และกิจกรรมปลายน้ำ ให้มีการขับเคลื่อนได้ จึงเสนอให้มีการแบ่งงบประมาณในการจัดกิจกรรมช่วงปลายน้ำเพื่อให้เกิดความคุ้มค่า คุ้มค่ามากขึ้น

มติคณะกรรมการ เห็นชอบโครงการฯ และอนุมัติงบประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท (หกแสนบาทถ้วน) เพื่อดำเนินการบริหารจัดการงานวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ การอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ (งบกองทุนและการบริหารกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ ลำปาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รองศาสตราจารย์ธิดิมา คุณยศยิ่ง กรรมการและเลขานุการ แจ้งว่า สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดทำ แผนปฏิบัติราชการ (งบกองทุนและการบริหารกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวนเงินงบประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท (หกแสนบาทถ้วน) เพื่อให้การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ จึงขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายละเอียดไฟล์เอกสารประกอบวาระ ๕.๒

มติคณะกรรมการ เห็นชอบและอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ (งบกองทุนและการบริหารกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ ลำปาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๕.๓ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำปาง เรื่อง การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย

ภายใต้กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และ
ขออนุมัติงบประมาณ ในการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยฯ เพื่อจัดสรรแก่ อาจารย์ นักวิจัย

รองศาสตราจารย์ฉัตรมา คุณยศยิ่ง กรรมการและเลขานุการ แจ้งว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำปาง โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ทบทวนผลการดำเนินงานวิจัยร่วมกับ ผู้บริหาร
นักวิจัย หน่วยงานและ อว. ส่วนหน้าเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลโครงการ “โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก
หลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development)” และโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนา
พื้นที่วิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ทำให้ทราบถึง ผลการดำเนินงาน
ปัญหา อุปสรรค รวมถึงกรอบทิศทางการวิจัย โดยที่ประชุมมีความเห็นเป็นทิศทางเดียวกันว่า ควรดำเนินการวิจัย
ในพื้นที่เดิม เพื่อต่อยอดและสร้างความยั่งยืนที่เป็นรูปธรรม ใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง ตลอดจนเพื่อพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัย และเพื่อผลักดันให้คณาจารย์ได้ทำวิจัยที่มีคุณภาพและเป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพและพันธกิจของมหาวิทยาลัยต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้สามารถพัฒนาพื้นที่วิจัยให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน รวมถึงเพื่อบรรลุตาม
คำเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำปาง จึงได้ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำปาง
เรื่อง การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ภายใต้กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏรำปาง ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำปาง
ในคราวประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ มติที่ประชุมเห็นชอบและให้ปรับแก้ข้อความบางส่วน
บัดนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ปรับแก้ (ร่าง) ประกาศฯ ดังกล่าว ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและ
บริการวิชาการเรียบร้อยแล้ว

สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนและการบริหารกองทุนวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำปาง พิจารณา (ร่าง) ประกาศฯ ร่วมกันอีกครั้ง และขออนุมัติงบประมาณ ในการสนับสนุน
ทุนอุดหนุนการวิจัยฯ เพื่อจัดสรรแก่ อาจารย์ นักวิจัย จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ภายใต้กองทุน
วิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏรำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายละเอียดเอกสารประกอบวาระการประชุม ๕.๓

ข้อคิดเห็นที่ประชุม ๑. เสนอให้ปรับแก้ข้อความในประกาศฯ หน้า ๙ ข้อ ๕.๑.๔ แผนงานวิจัยที่ ๔ ข้อ (๑) คุณสมบัติ
ของผู้ขอรับการอุดหนุน ๑.๑) เปลี่ยนข้อความ เป็น ผู้เสนอขอของงบประมาณต้องเป็นอาจารย์ที่ไม่เคยมีผลงานวิจัยตีพิมพ์
หรือไม่เป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author)

๒. เสนอให้ปรับแก้ข้อความในประกาศฯ หน้า ๗ กรอบที่ ๔ ข้อ ๔.๓ ผลผลิต เปลี่ยนข้อความ
เป็น มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติขึ้นไป ไม่น้อยกว่า ๑๐ เรื่อง ภายใน ๑ ปี หลังจากสิ้นสุดโครงการวิจัย

มติคณะกรรมการ เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำปาง เรื่อง การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ภายใต้
กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยให้ปรับแก้ข้อความในประกาศฯ
ตามข้อคิดเห็นที่ประชุมข้างต้นและอนุมัติงบประมาณในการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยฯ เพื่อจัดสรรแก่ อาจารย์
นักวิจัย จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

๖.๑ กำหนดการประชุมคณะกรรมการกองทุนและการบริหารกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

รองศาสตราจารย์พิมพกา โปธิลังกา ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการบริหารกองทุนและการบริหารกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แจ้งตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางว่าด้วยกองทุนและการบริหารกองทุนวิจัย พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๑๓ (๗) กำหนดให้มีการประชุมของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยอย่างน้อยปีละสี่ครั้ง โดยใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยกองทุนและการบริหารกองทุนวิจัย พ.ศ.๒๕๕๗ โดยอนุโลม ทั้งนี้ กำหนดการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ หากมีการประชุมจะให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งนัดหมายคณะกรรมการฯ ครั้งต่อไป

มติคณะกรรมการ รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

อภัสนันท์ วัฒนศิริศักดิ์
(นางอภัสนันท์ วัฒนศิริศักดิ์)
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
ผู้บันทึก/สรุป//พิมพ์รายงานการประชุม

ฉันทาพัฒน์ สมปาน
(นางสาวฉันทาพัฒน์ สมปาน)
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการฯ
ผู้กลั่นกรองรายงานการประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรวิศ มูลอินต๊ะ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรวิศ มูลอินต๊ะ)
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้กลั่นกรองรายงานการประชุม

รองศาสตราจารย์อิติมา คุณยศยิ่ง
(รองศาสตราจารย์อิติมา คุณยศยิ่ง)
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม